

DÂN TỘC HỌC

Tạp chí chuyên ngành Dân tộc học
Năm thứ XXXVII
Số 6 (228) - 2021

Ra hai tháng một kỳ

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
Tầng 10, nhà A, số 1 Liễu Giai, Hà Nội
Điện thoại: 84-024-62730420
E-mail: tapchidantochoc@gmail.com
Website: viendantochoc.vass.gov.vn

Tổng biên tập PGS.TS. NGUYỄN VĂN MINH
Phó Tổng biên tập TS. NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
* * *
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch)
TS. Bùi Thị Bích Lan (Thư ký)
TS. Nguyễn Thị Thanh Bình
PGS.TS. Phạm Quang Hoan
PGS.TS. Vương Xuân Tình
PGS.TS. Bùi Văn Đạo
PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh
PGS.TS. Bùi Xuân Đỉnh
TS. Trần Văn Hà
TS. Lý Hành Sơn
TS. Trần Minh Hằng
TS. Nguyễn Công Thảo
* * *
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ
TS. Hoàng Phương Mai (Thư ký)
ThS. Phạm Thị Thu Hà
ThS. Lục Mạnh Hùng
Thiết kế bìa: ThS. Lục Mạnh Hùng
Chuyển ngữ: ThS. Vương Ngọc Thi
Tài khoản: Viện Dân tộc học STK: 001.1.00.1715230 Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Số 11 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

MỤC LỤC	
NGHIÊN CỨU	
	Trang
Lư Vĩ An	* Tác động của dịch bệnh với số phận các quốc gia và tộc người trong lịch sử 3
Lâm Minh Châu	* Quy mô hay đa dạng? Mô hình sinh kế “đa gi năng” trong bối cảnh kinh tế hậu hiện đại 16
Nguyễn Thị Minh Phương	* Tìm hướng ra thị trường cho nông phẩm: Một vận dụng lý thuyết tổ chức phân tích về sự vận hành của hợp tác xã kiểu mới 26
Hoàng Phương Mai	* Sinh kế vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid -19 (Nghiên cứu trường hợp xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) 40
Đoàn Việt	* Hoạt động khai thác lâm sản ngoài gỗ của người Giáy ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 53
Phạm Huỳnh Thanh Vân	* Thích ứng của người Khmer với sự thay đổi điều kiện canh tác nông nghiệp mới ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang 63
Thái Huỳnh Phương Lan	* Một số vấn đề về chính sách quản lý và phát triển rừng nhìn từ góc độ luật pháp và thực tiễn ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 77
Đường Huyền Trang	* Quan hệ dân tộc xuyên biên giới của người Hoa ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sau năm 1991 88
Tạ Hữu Dục	* Biến đổi hôn nhân của người Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng 99
Lê Ngọc Huỳnh	* Nhận diện các giá trị thẩm mỹ và giáo dục trong kho tàng di sản văn hóa vật thể của người Mnông 110
Lê Ngọc Huỳnh	* Giao lưu văn hóa của người Nùng ở vùng biên giới tỉnh Cao Bằng 120
Nguyễn Thị Như Thúy	THÔNG TIN
Phùng Thế Anh	* Sự du nhập của Phật giáo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam 132
Nguyễn Anh Bằng	* Hội nghị Dân tộc học năm 2021 139
Nguyễn Anh Bằng	
Trần Thị Mai Lan	
Trần Thị Mai Lan	
Lê Trần Quyên	
Nguyễn Thẩm Thu Hà	

Editor-in-chief

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN VAN MINH

Deputy Editor-in-chief

Dr. NGUYEN THI THANH BINH

*
* *

EDITORIAL COMMITTEE

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Van Minh
(Chairman)

Dr. Bui Thi Bich Lan (Sub-editor)

Dr. Nguyen Thi Thanh Binh

Assoc.Prof.Dr. Bui Van Dao

Assoc.Prof.Dr. Bui Xuan Dinh

Assoc.Prof.Dr. Pham Quang Hoan

Assoc.Prof.Dr. Vuong Xuan Tinh

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Ngoc Thanh

Dr. Tran Van Ha

Dr. Ly Hanh Son

Dr. Tran Minh Hang

Dr. Nguyen Cong Thao

*
* *

**EDITORIAL OFFICE AND
ADMINISTRATION**

Dr. Hoang Phuong Mai (Sub-editor)

MA. Pham Thi Thu Ha

MA. Luc Manh Hung

Cover designed: MA. Luc Manh Hung

Translation: M.A. Vuong Ngoc Thi

TABLE OF CONTENT

STUDIES

Page

Lu Vi An	* The impact of epidemics on the fate of nations and ethnic groups in history	3
Lam Minh Chau	* Scale or Diversity? Multi-functional livelihood model in post-modern economic context	16
Nguyen Thi Minh Phuong	* Finding the market for agricultural products: An application of organizational theory to analyze the operation of new-type co-operative	26
Hoang Phuong Mai	* Livelihoods of ethnic minorities in Vietnam - China border area in the context of the Covid-19 pandemic (Case study of Ban Qua commune, Bat Xat district, Lao Cai province)	40
Doan Viet	* Non-timber forest product exploitation of Giay people in Ban Qua commune, Bat Xat district, Lao Cai province.	53
Pham Huynh Thanh Van, Thai Huynh Phuong Lan, Duong Huyen Trang	* Adaptation of Khmer people to the changing condition of new agricultural cultivation in Tinh Bien district, An Giang province	63
Ta Huu Duc	* Some issues on forest management and development policy from legislative and practical perspectives in Muong Khuong district, Lao Cai province	77
Le Ngoc Huynh	* Cross-border ethnic relations of the Hoa ethnicity in Mong Cai city, Quang Ninh province after 1991	88
Nguyen Thi Nhu Thuy, Phung The Anh	* Changes in marriage of Co Ho people in Lam Dong province	99
Nguyen Anh Bang	* Identifying aesthetic and educational values in the tangible cultural heritage of the Mnong people	110
Tran Thi Mai Lan	* Cultural exchange of Nung people in the border area of Cao Bang province	120
INFORMATION		
Le Tran Quyen	* The introduction of Buddhism into ethnic minority areas in Vietnam	132
Nguyen Tham Thu Ha	* Ethnology Conference 2021	139

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT SỐ 6/2021

1. Lư Vĩ An: Tác động của dịch bệnh với số phận các quốc gia và tộc người trong lịch sử

Tóm tắt: Trong tiến trình lịch sử nhân loại, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, tác động đến nhiều mặt đời sống của con người. Các dịch bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, khiến cho nhiều người thiệt mạng, dẫn tới sự suy giảm dân số và biến đổi nhân khẩu. Một số dịch bệnh xảy ra còn ảnh hưởng đến vận mệnh của các tộc người, các triều đại và các nền văn minh trong lịch sử. Bài viết này nhằm tìm hiểu những tác động của dịch bệnh đối với nhân khẩu và số phận của các quốc gia và tộc người trong quá khứ. Trong phạm vi nghiên cứu, bài viết phân tích một số trường hợp cụ thể như đại dịch Justinian và “Cái Chết Đen” ở Châu Âu, dịch bệnh trong cộng đồng người Aztec và Inca ở Tân Thế giới, dịch bệnh ở Trung Quốc thời Minh - Thanh và Việt Nam thời Nguyễn.

Từ khóa: Dịch bệnh, đại dịch, nhân loại, biến đổi nhân khẩu.

2. Lâm Minh Châu: Quy mô hay đa dạng? Mô hình sinh kế “đa gi năng” trong bối cảnh kinh tế hậu hiện đại

Tóm tắt: Thông qua việc phân tích một mô hình sinh kế với tên gọi ‘đa gi năng’ ở một địa bàn nông thôn miền Bắc Việt Nam, bài viết này bàn về tầm quan trọng của đa dạng sinh kế trong bối cảnh kinh tế của thời kỳ hậu hiện đại. Một trong những đặc trưng căn bản của thời kỳ hậu hiện đại, theo David Harvey, là tốc độ thay đổi chóng mặt của môi trường kinh tế trên quy mô toàn cầu, đặc biệt là dưới tác động của những biến chuyển liên tục của nhu cầu, thị hiếu và công nghệ. Hệ quả là các mô hình kinh tế theo kiểu Fordism, nhấn mạnh vào quy mô, ngày càng trở nên khô cứng và khó có thể thích ứng với môi trường kinh tế mới. Ngược lại, các mô hình kinh tế nhấn mạnh vào tính đa dạng lại cho thấy sức chống chịu cũng như khả năng thích nghi linh hoạt trước những biến đổi nhanh chóng. Điều này đặt ra nhiều hàm ý cho quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là yêu cầu cân bằng giữa việc phát triển các hình thức sản xuất quy mô lớn với việc đảm bảo tính đa dạng, linh hoạt và thích ứng của nền kinh tế trước những đổi thay chóng mặt của thế giới hiện tại.

Từ khóa: Mô hình sinh kế, sinh kế “đa gi năng”, kinh tế hậu hiện đại.

3. Nguyễn Thị Minh Phương: Tìm hướng ra thị trường cho nông phẩm: Một vận dụng lý thuyết tổ chức phân tích về sự vận hành của hợp tác xã kiểu mới

Tóm tắt: Tìm lối ra thị trường cho nông sản vẫn là một thách thức mà các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hiện nay đang phải đối mặt sau nhiều nỗ lực tái thiết, vận hành theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Bài viết này tìm hiểu sự vận hành của một tổ chức hợp tác xã toàn xã ở huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội qua các hoạt động cung ứng dịch vụ và những bước tiến đầu tiên khi đưa cây khoai tây hữu cơ an toàn vào trồng cùng với những ý tưởng nhen nhóm về việc phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm. Nghiên cứu sẽ phân tích tổ chức hoạt động của hợp tác xã này trong sự so sánh với hai hợp tác xã khác trên cùng địa bàn để chỉ ra chặng đường tiếp theo tổ chức này cần điều chỉnh để trở nên hấp dẫn, lôi cuốn nông dân tham gia hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sẽ vận dụng lý thuyết ngẫu nhiên và lý thuyết hành vi

của tổ chức để giải thích về sự vận hành, tính hiệu quả của các mô hình tổ chức hợp tác xã kiểu mới này.

Từ khóa: *Hợp tác xã kiểu mới, nông hộ, nông phẩm an toàn, lý thuyết tổ chức, thị trường.*

4. Hoàng Phương Mai: Sinh kế vùng dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam - Trung Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Nghiên cứu trường hợp xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Tóm tắt: *Sinh kế chính của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hiện nay là nông - lâm nghiệp kết hợp với buôn bán nhỏ và làm thuê. Dưới tác động của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, lao động làm thuê xuyên biên giới của nhiều DTTS vùng biên trở thành một xu hướng gia tăng trong thập niên gần đây. Khi dịch Covid-19 bùng phát, biên giới Việt Nam - Trung Quốc là một trong những địa bàn đầu tiên bị tác động bởi các biện pháp giới hạn và đóng cửa biên giới để phòng chống dịch lây lan, làm cho sinh kế của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này góp phần làm rõ tình hình sinh kế của các DTTS vùng biên trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách phát triển kinh tế cho đồng bào của chính quyền địa phương, qua đó rút ra một số vấn đề cần giải quyết để đồng bào ổn định cuộc sống lâu dài.*

Từ khóa: *Sinh kế, dân tộc thiểu số, biên giới Việt Nam - Trung Quốc, dịch Covid-19.*

5. Đoàn Việt: Hoạt động khai thác lâm sản ngoài gỗ của người Giáy, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Tóm tắt: *Lâm sản ngoài gỗ bao gồm những sản phẩm có nguồn gốc sinh học không phải gỗ, được khai thác từ rừng là chủ yếu để sử dụng phục vụ thương mại, công nghiệp và sinh kế của người dân. Các sản phẩm khai thác này có thể thu hái từ tự nhiên, cũng có thể được người dân nuôi trồng và khai thác. Trên cơ sở tư liệu thực địa và phân tích tài liệu thứ cấp, nghiên cứu này mong muốn làm rõ bức tranh hoạt động khai thác các nguồn lợi từ lâm sản ngoài gỗ có sẵn trong tự nhiên và từ rừng trồng của người Giáy ở xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Bên cạnh đó, bài viết phân tích vai trò của lâm sản ngoài gỗ trong đời sống tộc người được nghiên cứu và nêu lên một số vấn đề đặt ra trong quá trình khai thác lâm sản ngoài gỗ hiện nay.*

Từ khóa: *Dân tộc Giáy, Lào Cai, khai thác lâm sản ngoài gỗ, rừng.*

6. Phạm Huỳnh Thanh Vân, Thái Huỳnh Phương Lan, Đường Huyền Trang: Thích ứng của người Khơ-me với sự thay đổi điều kiện canh tác nông nghiệp mới ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Tóm tắt: *Trên cơ sở phân tích các nguồn dữ liệu về sự thay đổi nguồn nước được thu thập, kết hợp với phương pháp phỏng vấn sâu và quan sát thực địa, bài viết phân tích sự thích ứng của người Khmer (Khơ-me) tại huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang với sự thay đổi điều kiện canh tác nông nghiệp mới trước tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, nhóm tác giả cũng đưa ra các giải pháp cho thấy mối liên hệ giữa cơ hội và thách thức ở từng cấp độ thích ứng của các cộng đồng Khmer trước sự suy giảm nguồn nước, trong đó chú trọng đến hai nhóm giải pháp công trình và phi công trình, nhằm mang lại hiệu quả lâu dài để phát triển sinh kế bền vững.*

Từ khóa: *Người Khmer, An Giang, biến đổi khí hậu, thích ứng, canh tác nông nghiệp, sinh kế.*

7. Tạ Hữu Đức: Một số vấn đề về chính sách quản lý và phát triển rừng nhìn từ góc độ luật pháp và thực tiễn ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Bảo vệ, quản lý và phát triển rừng bền vững luôn được Nhà nước Việt Nam quan tâm đặc biệt. Nhiều chính sách, luật pháp đã được ban hành để trở thành công cụ quản lý, điều hành trong lĩnh vực lâm nghiệp. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về chính sách quản lý rừng từ khi đất nước đổi mới 1986 đến nay, từ đó nêu lên những thuận lợi, khó khăn khi triển khai các chính sách về quản lý và phát triển rừng trong thực tiễn tại địa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Qua đó phân tích một số vấn đề đặt ra để tìm hướng giải quyết, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng phù hợp với tình hình mới, nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học một cách bền vững.

Từ khóa: Rừng, quản lý rừng, phát triển rừng, Mường Khương, Lào Cai.

8. Lê Ngọc Huynh: Quan hệ dân tộc xuyên biên giới của người Hoa ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sau năm 1991

Tóm tắt: Quan hệ dân tộc xuyên biên giới trong bối cảnh hiện nay đang diễn biến phức tạp, đặt ra những vấn đề mới về đời sống kinh tế - xã hội của các tộc người vùng biên, nhất là với người Hoa ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Nằm ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Móng Cái từng là nơi định cư đông đúc của người Hoa và họ luôn có quan hệ kinh tế thương mại với người đồng tộc bên kia biên giới, củng cố và mở rộng mối quan hệ xã hội, duy trì các hoạt động văn hóa tín ngưỡng. Trải qua biến động của lịch sử, hiện nay số lượng người Hoa ở Móng Cái không còn nhiều, song các mối quan hệ tộc người xuyên quốc gia đã được khôi phục và mở rộng, có tác động rất lớn đến đời sống kinh tế của họ. Bài viết này trình bày về quan hệ xuyên biên giới của người Hoa ở Móng Cái và xem xét ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cư dân vùng biên giới trong xu hướng hội nhập toàn cầu hóa.

Từ khóa: Người Hoa, quan hệ dân tộc xuyên quốc gia, Móng Cái.

9. Nguyễn Thị Như Thúy, Phùng Thế Anh: Biến đổi hôn nhân của người Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích những biến đổi trong hôn nhân của người Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng bao gồm các khía cạnh: Quan niệm về hôn nhân, tuổi kết hôn, các nghi lễ và phong tục trong hôn nhân. Trên cơ sở hiện trạng, bài viết nhận diện một số yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi trong hôn nhân, nhấn mạnh hai yếu tố chính yếu là sự phát triển của kinh tế và quá trình đô thị hóa. Kết quả nghiên cứu là căn cứ để các tác giả phân tích một số vấn đề đặt ra và đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa trong hôn nhân của người Cơ Ho ở tỉnh Lâm Đồng nói riêng và của đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước nói chung trong bối cảnh phát triển bền vững hiện nay.

Từ khóa: Biến đổi, hôn nhân, Cơ Ho, Chil, Lạch, Tây Nguyên, Lâm Đồng.

10. Trần Thị Mai Lan: Giao lưu văn hóa của người Nùng ở vùng biên giới tỉnh Cao Bằng

Tóm tắt: Tại Việt Nam, người Nùng sinh sống tập trung ở vùng núi Đông Bắc. Chỉ riêng tỉnh biên giới Cao Bằng, người Nùng có dân số 157.607 người, cư trú chủ yếu ở 4 huyện: Phục Hòa, Quảng Uyên, Hạ Lang và Trà Lĩnh (nay là 3 huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh và Hạ Lang). Do có chung nguồn gốc, lại sinh sống ở vùng biên giới, gần với khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nên người Nùng còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của tộc người. Đồng thời, đồng bào luôn có sự giao lưu dưới nhiều hình thức với các tộc người trong nước và đồng tộc cũng như khác tộc ở bên kia biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tạo nên nền văn hóa Nùng hiện đại đa sắc.

Từ khóa: Người Nùng, giao lưu văn hóa, biên giới, Cao Bằng.

11. Nguyễn Anh Bằng: Nhận diện các giá trị thẩm mỹ và giáo dục trong kho tàng di sản văn hóa vật thể của người Mnông

Tóm tắt: Người Mnông gồm nhiều nhóm địa phương như Rlăm, Kuênh, Chih, Díp, Preh, Gar, Nong, Prâng, Bu Nong...; cư trú tập trung ở các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước,... Ở người Mnông, ngoài văn hóa phi vật thể như dân ca, dân vũ, sử thi (ot ndrong), lễ hội cổ truyền, không gian văn hóa công chiêng..., thì di sản văn hóa vật thể bao gồm công cụ lao động, đồ trang sức, thổ cẩm, các loại nhạc cụ cổ truyền... có giá trị thẩm mỹ và giáo dục truyền thống. Những giá trị ấy có ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn, nhất là công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số hiện nay.

Từ khóa: Giá trị, thẩm mỹ, giáo dục, di sản văn hóa, dân tộc Mnông.

12. Lê Trần Quyên: Sự du nhập của Phật giáo ở vùng dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Phật giáo du nhập vào nước ta từ đầu Công nguyên và có ảnh hưởng quan trọng đối với sự hình thành bản sắc văn hóa của nhiều tộc người, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam nói chung đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu, trong khi đó sự du nhập của Phật giáo vào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) còn chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết khái quát sự du nhập của Phật giáo vào vùng đồng bào DTTS ở ba vùng (miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ) dựa trên tổng quan các công trình nghiên cứu của một số nhà khoa học từ năm 1986 đến nay, từ đó gợi mở hướng nghiên cứu mới cho vấn đề được nêu.

Từ khóa: Phật giáo, du nhập Phật giáo, vùng dân tộc thiểu số, Việt Nam.

ABSTRACTS 6/2021

1. Lu Vi An: The impact of epidemics on the fate of nations and ethnic groups in history

Abstract: *In the course of human history, epidemics frequently occurred impacting many aspects of human life. Dangerous epidemics with high mortality rates have led to population decline and demographic change. A number of epidemics have affected the fate of ethnic groups, dynasties and civilizations throughout history. This article aims to explore the effects of epidemics on the demographics and fate of nations and ethnic peoples in the past. Within the scope of the research, the article analyzes some specific cases including the Justinian pandemic and the "Black Death" in Europe, epidemics in the Aztec and Inca communities in the New World, epidemics in China during the Ming-Qing period and in Vietnam under the Nguyen Dynasty.*

Keywords: *Epidemic, pandemic, humanity, demographic change.*

2. Lam Minh Chau: Scale or Diversity? Multi-functional livelihood model in post-modern economic context

Abstract: *This article analyses a livelihood model called “đa gi năng” (multi-functional) in a rural area in Northern Vietnam, by which it discusses the importance of livelihood diversity in a post-modern economic context. David Harvey contends that one of the fundamental features of the post-modern era is the accelerating pace of change in the economic environment on a global scale, especially under the influence of constant changes in demands, needs, tastes, and technology. As a result, Fordist economic models, which emphasize scale, become increasingly rigid and struggle in adaption to the new economic environment. In contrast, economic models that emphasize diversity show resilience as well as the flexibility in adapting to rapid changes. This poses numerous implications for Vietnam's economic development policy-making process, especially the need to balance the development of large-scale production with the diversity, flexibility, and adaptability of the economy to the rapid changes of the modern world.*

Keywords: *Livelihood model, multi-functional livelihood, post-modern economy.*

3. Nguyen Thi Minh Phuong: Finding the market for agricultural products: An application of organizational theory to analyze the operation of new-type co-operative

Abstract: *Finding a market for agricultural products remains a challenge that agricultural service co-operatives currently face despite various efforts to reconstruct and operate under Co-operative Law 2012. This article explores the operation of a commune-level co-operative in Dong Anh district, Hanoi city through its service provision activities, first steps in growing safe organic potato, together with rekindling ideas about developing the value chains for the product. The study will analyze the operation of this co-operative in comparison with two other co-operatives in the same area to indicate the next step this organization needs to take to attract more farmers to participate. In addition, the study also applies stochastic theory and organizational behavior theory to explain the operation and effectiveness of the organizing models of the new-type co-operative.*

Keywords: *New-type co-operative, farmer household, safe agricultural products, organizational theory, market.*

4. Hoang Phuong Mai: Livelihoods of ethnic minorities in Vietnam - China border area in the context of the Covid-19 pandemic (Case study of Ban Qua commune, Bat Xat district, Lao Cai province)

Abstract: *The main livelihoods of ethnic minorities in the Vietnam - China border area are currently agro-forestry combined with small trade and wage labor. Under the impact of the market economy and international integration, cross-border wage labor has become an increasing trend in many ethnic minorities in the border areas in recent decades. When the Covid-19 epidemic broke out, the Vietnam - China border was one of the first areas affected by border restrictions and closures to prevent the spread of the disease, causing difficulties for people's livelihoods. In that context, this study contributes to clarifying the livelihoods of the ethnic minorities in the border areas under the effects of the Covid-19 epidemic and the local government's economic development policy for the people. On that basis, the paper addresses a number of issues that need to be resolved in order to stabilize the local ethnic minorities' lives.*

Keywords: *Livelihood, ethnic minorities, Vietnam - China border, Covid-19 epidemic.*

5. Doan Viet: Non-timber forest product exploitation of Giay people in Ban Qua commune, Bat Xat district, Lao Cai province.

Abstract: *Non-timber forest products include non-timber biological products, which are harvested mainly from forests for commerce, industry and people's livelihoods. These products can be collected from the wild or they can also be cultivated and exploited by the people. On the basis of field data and analysis of secondary documents, this study aims to clarify the picture of the exploitation of non-timber forest products available in natural and artificial forests of the Giay ethnicity in Ban Qua commune, Bat Xat district, Lao Cai province. In addition, this article analyses the role of non-timber forest products in the life of the studied ethnic group and raises some issues about the process of non-timber forest product exploitation.*

Keywords: *Giay ethnicity, Lao Cai province, non-timber forest products, forest.*

6. Pham Huynh Thanh Van, Thai Huynh Phuong Lan, Duong Huyen Trang: Adaptation of Khmer people to the changing condition of new agricultural cultivation in Tinh Bien district, An Giang province

Abstract: *On the basis of analyzing collected data on water resource change, combined with in-depth interviews and field observations, this article analyzes the adaptations of the Khmer (Khor-me) in Tinh Bien district, An Giang province to the changing condition of new agricultural cultivation under the impact of climate change. The authors also propose solutions which show the relationship between opportunities and challenges at each level of adaptation of Khmer communities to the decline of water resources. Two groups of solutions including infrastructure and non-infrastructure solutions are focused on, in order to bring about long-term effects in sustainable livelihood development.*

Keywords: *Khmer people, An Giang, climate change, adaptation, agricultural cultivation, livelihood.*

7. Ta Huu Duc: Some issues on forest management and development policy from legislative and practical perspectives in Muong Khuong district, Lao Cai province

Abstract: *The Government of Vietnam has always paid special attention to forest protection, management and sustainable development. A large number of policies and laws have been issued to work as management and operating tools in the forestry sector. This article focuses on clarifying some basic issues relating to forest management policies since the renovation in 1986, thereby highlighting the advantages and disadvantages of implementing policies on forest management and development in Muong Khuong district, Lao Cai province. On that basis, this article analyzes a number of posed problems to find solutions; by which it contributes to perfecting the system of policies and laws on management and protection of forest resources in accordance with the new situation and aims at developing the society and economy as well as protecting the environment and biodiversity in a sustainable way.*

Keywords: *Forest, forest management, forest development, Muong Khuong, Lao Cai.*

8. Le Ngoc Huynh: Cross-border ethnic relations of the Hoa ethnicity in Mong Cai city, Quang Ninh province after 1991

Abstract: *Cross-border ethnic relations in the current context are complicated, which pose new issues in the socio-economic life of ethnic groups in border areas, especially among the Hoa ethnicity (ethnic Chinese) in Mong Cai city. Located in the Vietnam - China border area, Mong Cai used to be a crowded settlement of the Hoa and they have always maintained economic and commercial relations, consolidated and expanded social relations, and sustained cultural and religious activities with their ethnic counterparts across the border. Having undergone the vicissitudes of history, at present, the number of Hoa people in Mong Cai has significantly declined, but transnational ethnic relations have been restored and expanded, which have strongly impacted the economic life of the people. This article presents some features of the cross-border relationships of the Hoa in Mong Cai city, Quang Ninh province, and examines the influences of those relationships on the socio-economic development of border residents in the context of global integration.*

Keywords: *Hoa ethnicity, cross-border ethnic relations, Mong Cai*

9. Nguyen Thi Nhu Thuy, Phung The Anh: Changes in marriage of Co Ho people in Lam Dong province

Abstract: *This article focuses on analyzing the changes in marriage of Co Ho people in Lam Dong province, including the following aspects: concept of marriage, marriage age, marriage rituals and customs. On the basis of the current situation, this article identifies a number of factors affecting changes in marriage, among which it emphasizes two main factors that are economic development and urbanization. The research results are the basis for the authors to analyze a number of issues and propose some solutions to preserve and promote the values and cultural identity in marriage of Co Ho people in Lam Dong province in particular and of ethnic minorities in Vietnam in general in the current context of sustainable development.*

Keywords: *Change, marriage, Co Ho, Chil, Lach, Central Highlands, Lam Dong.*

10. Tran Thi Mai Lan: Cultural exchange of Nung people in the border area of Cao Bang province

Abstract: *In Vietnam, the Nung live mainly in the Northeast mountainous area. In the border province of Cao Bang alone, the Nung people have a population of 157,607 people, residing mainly in 4 districts: Phuc Hoa, Quang Uyen, Ha Lang and Tra Linh (currently 3 districts of Quang Hoa, Trung Khanh and Ha Lang). As the Nung people share a common origin with the Zhuang and live in the border area close to the Zhuang Autonomous Region of Guangxi Province, China, local Nung people still retain many traditional cultural features of their ethnic group. Additionally, there has always been a cultural exchange between the Nung people and other ethnic groups on both sides of the Vietnam-China border, through this exchange they create a diverse modern Nung culture.*

Keywords: *Nung people, cultural exchange, border, Cao Bang.*

11. Nguyen Anh Bang: Identifying aesthetic and educational values in the tangible cultural heritage of the Mnong people

Abstract: *The Mnong people include many local groups such as Rlam, Kuanh, Chih, Dip, Preh, Gar, Nong, Prang, Bu Nong. They reside mainly in the provinces of Dak Nong, Dak Lak, Lam Dong, Binh Phuoc,... In addition to their intangible culture such as folk songs, folk dances, epics (ot ndrong), traditional festivals, gong cultural space, the tangible cultural heritage of the Mnong including of labor tools, jewelry, brocade, traditional musical instruments,... which has traditional aesthetic and educational values. These values have practical significance in practice, especially in the conservation and promotion of cultural heritages of ethnic minorities nowadays.*

Keywords: *Value, aesthetics, education, cultural heritage, Mnong people.*

12. Le Tran Quyen: The introduction of Buddhism into ethnic minority areas in Vietnam

Abstract: *Buddhism came to Vietnam at the beginning of the Common Era; it then had an important influence on the formation of cultural identities of many ethnic groups as well as making a great contribution to the cause of national construction and defense. The introduction of Buddhism into Vietnam in general has been mentioned in many studies, while the introduction of Buddhism into ethnic minority areas has not been given due attention. This article outlines the introduction of Buddhism into ethnic minority areas in three regions (the Northern mountainous region, the Central Highlands and the Southwestern region) based on an overview of research works from 1986 to now, thereby suggesting a new research direction for the above mentioned issue.*

Keywords: *Buddhism, introduction of Buddhism, ethnic minority areas, Vietnam.*